

ประจำวันที่ 16-22 เมษายน 2557

ตีพิมพ์ส่งออกข้าว 10 ล้านตัน

การเร่งระบายข้าวของรัฐบาลเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ชานา แม้จะทำให้ปริมาณการส่งออกของไทยในปี 2557 เพิ่มขึ้น มีโอกาสสูงถึง 10 ล้านตัน แต่ในทางกลับกันการเร่งระบายสต็อกในขณะที่ผลผลิตยังคงทยอยออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาร่วงลงอย่างหนักเช่นเดียวกัน

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า ในปี 2557 ประเทศไทยมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ทวงแชมป์คืนจากอินเดียได้ เนื่องจากการเร่งระบายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เพื่อหาเงินมาจ่ายให้กับชานาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2556/57 ประมาณ 1 แสนล้านบาท

ขณะนี้รัฐบาลยังมีข้าวอยู่ในสต็อกในปริมาณใกล้เคียงกับ 18 ล้านตัน จึงต้องเร่งประมูลทั้งด้วยวิธีการเปิดประมูลข้าวทั่วไปและการเปิดประมูลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟด) โดยคาดว่าในปีที่รัฐบาลจะหาทางระบายข้าวในสต็อกออกไปไม่น้อยกว่า 10 ล้านตันซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณ 10.67 ล้านตันในปี 2554 ก่อนที่จะมีโครงการรับจำนำข้าว หลังจากนั้นปริมาณการส่งออกข้าวก็ลดลงต่อเนื่องคือในปี 2555 ปริมาณส่งออกข้าวอยู่ที่ 6.95 ล้านตัน และในปี 2556 ลดลงเหลือ 6.61 ล้านตัน

“การหยุดโครงการรับจำนำข้าวในฤดูปรังปี 2557 ของภาครัฐจะส่งผลดี ต่อตลาดข้าวเปลือกเอกชน ทำให้ตลาดข้าวเปลือกเอกชน สามารถพลิกฟื้นได้ในระดับหนึ่ง หลังจากที่รัฐเป็นผู้สร้างอำนาจผูกขาดในตลาดข้าวเปลือก โดยตั้งอุปทานข้าวเข้ามาควบคุมภายใต้โครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดในระดับราคาสูงในช่วงกว่าสองปีที่ผ่านมา รวมทั้งการที่ภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งระบายข้าวจากสต็อกให้กับตลาดเอกชน จะทำให้ตลาดส่งออกข้าวไทยจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง” นายสมพรกล่าว

เขากล่าวว่า การเร่งระบายข้าวออกจากสต็อกของรัฐบาล ภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลขาดแคลนเงิน ที่จะจ่ายเป็นค่ารับจำนำข้าวให้กับชานา รวมทั้งการที่จะไม่มีโครงการรับจำนำข้าวในฤดูกาลนาปรัง 2557 รองรับผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาด จะทำให้ราคาข้าวลดต่ำลงโดยราคาข้าวสารเจ้า 5% ทั่วไปจะอยู่ในช่วงราคาประมาณ 11,000-12,000 บาทต่อตัน ขณะที่ต้นทุนข้าวสารของรัฐอยู่ที่ 24,000 บาทต่อตัน โดยระดับราคาข้าวสารดังกล่าวได้ กดดันให้ระดับราคาข้าวเปลือกในระดับไร่นาลดต่ำลงตามไปด้วย

ส่วนราคาส่งออกข้าวของไทยก็จะปรับตัวลดลงจากช่วงราคาประมาณ 440-450 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในช่วงปลายปี 2556 มาอยู่ในช่วงระหว่าง 400-420 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

นอกจากนั้นยังคาดว่าราคาข้าวไทยจะอยู่ในช่วงขาลงไปอีกระยะหนึ่ง ยกเว้นว่าจะเกิดปัจจัยเรื่องภัยแล้งครั้งใหญ่ในปีนี้อาจทำให้ราคาข้าวปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ สถานการณ์ราคาข้าวไทยจะยกระดับได้ดีขึ้นก็ต่อ เมื่อไทยระบายข้าวจนเหลือข้าวในสต็อกไม่เกิน 2 ล้านตัน ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 3 ปี เนื่องจากการระบายข้าวที่อยู่ในสต็อกประมาณ 18 ล้านตัน ให้หมดไปไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะในอดีตปีที่ส่งออกข้าวได้มากที่สุดไทยส่งออกได้เพียง 10 ล้านตันเท่านั้น แต่โอกาสที่เกิดขึ้นก็คือภาคเอกชนเริ่มเข้ามามีบทบาทในการส่งออกข้าวของไทยได้อีกครั้ง หลังจากรัฐบาลเปิดประมูลข้าวให้กับเอกชนมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญกลับมาทำตลาดข้าวได้ อย่างไรก็ตามต้องยอมรับในเรื่องของราคาข้าวที่จะปรับตัวลดลงในระยะยาวพอสมควร

“ระดับราคาข้าวเปลือกในระดับไร่นาในขณะนี้ได้ปรับตัวลดต่ำมาอยู่ในช่วงประมาณตันละ 7,000-7,500 บาท ที่ระดับความชื้น 15% และหากความชื้นสูงมากขึ้นระดับราคาที่เกษตรกรขายได้ก็จะต่ำกว่านี้อีก ระดับราคา

ข้าวเปลือกที่ลดต่ำลงประมาณเกือบเท่าตัว จะทำให้ระดับราคาข้าวสารเจ้า 5% ส่งออกของไทยในตลาดเอกชนลดต่ำลงด้วย และจะทำให้ข้าวไทยกลับมาแข่งขันได้ในตลาดส่งออกอีกครั้งหนึ่งก็คือข้าวไทยจะต้องลงมาแข่งขันในระดับราคาขาลงของตลาดโลก"นายสมพรกล่าว

เขากล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ของระดับราคาข้าวไทยในตลาดโลก ที่มีช่วงส่วนต่างของราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่แคบลงกว่าในอดีต โดยคาดว่าหากราคาข้าว 5% และ 25% ลดต่ำลงมาสู่ระดับราคาที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งแล้ว ปริมาณการส่งออกของไทยอย่างน้อยก็จะปรับตัวสูงกว่าระดับการส่งออกของเวียดนาม

"การที่ไทยจะทวงแชมป์การส่งออกคืนจากอินเดียมองว่าสามารถทำได้หากรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดอย่างเช่นในอดีตอีก แต่กลับมาใช้นโยบายพัฒนาและส่งเสริมกลไกตลาดข้าวให้มีประสิทธิภาพและจัดทำนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในมิติของการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความสามารถในการจัดการไร่นาและเพิ่มการปลูกข้าวที่เป็นที่ต้องการของตลาดเฉพาะมากขึ้น"

ทั้งนี้หากย้อนกลับไปดูสถานการณ์ตลาดข้าวสารส่งออกของไทยในช่วงปี 2555 - 2556 ที่ผ่านมา พบว่าโครงการรับจำนำข้าว ได้สร้างผลกระทบต่อารส่งออกข้าวของไทยและไม่สามารถยกระดับราคาข้าวไทย ให้อยู่ในระดับสูงได้อย่างยั่งยืน เนื่องจาก ราคาข้าวสารส่งออกของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าคู่แข่งอย่างเช่น อินเดียและเวียดนามอย่างมาก ทำให้โอกาสในการระบายข้าวในสต็อกของรัฐทำได้จำกัด โดยจะเห็นว่าหากเทียบข้าวสารเจ้า 5% ของไทยและเวียดนามนั้น มีความต่างระหว่างข้าวสารเจ้า 5% ของไทยและเวียดนามอยู่เพียง 11 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2554 นับจากปี 2555 เป็นต้นมา

ส่วนระดับราคาข้าวสารเจ้า 5% เฉลี่ย 6 เดือนของไทยแตกต่างจากราคาข้าวสารเจ้าชนิดเดียวกันของเวียดนามถึง 134 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และมีส่วนต่างสูงขึ้นเป็น 147 และ 184 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันใน 6 เดือนหลังของปี 2555 และ 6 เดือนแรกของปี 2556 ตามลำดับ

ในขณะที่เดียวกันตลาดการค้าข้าวโลกอยู่ในช่วงขาลง ทั้งนี้เพราะอินเดียเป็นผู้ระบายข้าวจากสต็อกและขายในราคาถูกเนื่องจากมีข้าวอยู่ในสต็อกจำนวนมากและมีผลทำให้เวียดนามปรับราคาลดลงตามอินเดีย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสะสมข้าวในสต็อกจำนวนมากของเวียดนาม

ส่วนการส่งออกข้าวของไทยไปยังภูมิภาคแอฟริกาลดลง 23.20% และตะวันออกกลางซึ่งเป็นกลุ่มของผู้บริโภคข้าวหนึ่ง พบลดลง 5.44% ส่วนในภูมิภาคอเมริกาและยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคข้าวไทยคุณภาพพิเศษพบว่าได้มีการนำเข้าข้าวจากไทยลดลง 11.20% และ 41.94% ตามลำดับ สำหรับกลุ่มประเทศในเอเชียเนี่ยซึ่งรวมถึงออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และหมู่เกาะต่างๆ ก็มีปริมาณส่งออกลดลง ในภาพรวมแล้วการส่งออกของไทยไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีจำนวนลดลงถึง 34.8%

สำหรับการส่งออกข้าวไทยในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 พบว่าการส่งออกข้าวของไทยไปยังตลาดเอเชียใต้ฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย ส่วนการส่งออกข้าวไทยไปยังอาเซียนการส่งออกของไทยยังกลับลดต่ำลงไปอีก ส่วนการส่งออกไปในตลาดเอเชียตะวันออกได้ดีขึ้นบ้าง ส่วนการส่งออกไปยังตลาดแอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และเอเชียเนี่ยพบว่ายังลดลงต่อเนื่องจากการส่งออกในปี 2555 อีกทั้ง การส่งออกไปยังตลาดอเมริกาสถานการณ์ยังคงน่ากังวล

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า มีโอกาสที่ไทยส่งออกได้มากกว่า 8.5 ล้านตัน แต่จะถึง 10 ล้านตันหรือไม่ในปี2557 ขึ้นอยู่กับการระบายข้าวของเวียดนามเป็นหลัก ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่เวียดนามจะขายข้าวดีมีราคาสูงไปอีก เห็นได้จากการเสนอขายฟิลิปปินส์ล็อตล่าสุดข้าว 15 % ใต้ราคาส่งถึงโกดังในฟิลิปปินส์ในราคา 440 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ไทยขายได้แค่ราคา 475 ดอลลาร์ต่อตันเท่านั้น

"เวียดนามไม่มีรัฐบาลคอยซัพซิดี้ ไม่มีเงินมากเหมือนรัฐบาลไทยที่จะซื้อเก็บสต็อกได้ ผลผลิตมากมีแรงกดดันต้องปล่อยออก ส่งสัญญาณดีมีราคาสู่อุตสาหกรรม ข้าวออกมาไม่มีที่เก็บ ช่วงที่ผ่านมาเริ่มสูญเสียตลาดให้ไทยใน

ตลาดแอฟริกา จากการที่รัฐบาลไทยมีราคาลงมาอย่างมาก เป็นแรงกดดันให้เขาผู้ ขณะที่ยังคงมีอยู่เหมือนกัน"นายชูเกียรติระบุ

เขากล่าวว่า ยอดการส่งออกของ 3 ประเทศผู้ผลิตหลัก ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา อินเดียส่งออก 2.5 ล้านตัน ไทย 2.1 ล้านตัน และเวียดนาม 1.4 ล้านตัน โดยไทยส่งออกได้เฉลี่ย 7-8 แสนตัน มีโอกาสที่จะขยับไป 1 ล้านตันต่อเดือนได้หากรัฐบาลมีราคา แต่จะมีผลกระทบต่อราคาภายในประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้ราคา 385 ดอลลาร์ต่อตันเอฟโอบี ราคาข้าวไทยในประเทศเฉลี่ย 7 พันบาทต่อตัน หากลดราคาไปอีกก็จะส่งผลให้ราคาภายในต้องต่ำลงไปอีก ซึ่งชาวนาคงไม่สามารถรับราคาได้

"ราคาลงมา 7 พันชวาก็รับไม่ไหวแล้ว ซึ่งต้องวัดใจรัฐบาลรักษาการจะทุ่มตลาดแข่งราคาชวานาอีกหรือไม่ ถ้าลดราคาเอฟโอบีลงมาเหลือ 350 ดอลลาร์ต่อตัน ราคาภายในคงไปอยู่ที่ 5 พันหรือ 5.5 พันบาทต่อตันเป็นราคาที่คุ้มทุนของชวานา เพราะมีโอกาสที่เวียดนามจะลดราคาตัวเองไป 350 ดอลลาร์ต่อตัน แล้วรัฐบาลไทยจะลงไปแข่งหรือไม่ ซึ่งสถานะตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นราคาที่ต่ำสุดของข้าวไทยแล้ว ไม่ควรลดต่ำกว่านี้อีก"นายชูเกียรติ กล่าว

เขากล่าวว่า ด้วยปริมาณสต็อกของไทยที่แบกอยู่สูง น่าจะประมาณ 15-16 ล้านตัน เชื่อว่าจะทำให้ราคาข้าวอยู่ในภาวะขาลงนานอย่างน้อย 2-3 ปี เนื่องจากผู้ซื้อมองเห็นซัพพลายในตลาดโลกมีปริมาณมาก จึงซื้อเท่าที่จำเป็น จากเดิมที่ราคาลงทยอยไล่ซื้อ แต่ขณะนี้ไม่มีความจำเป็น

"ราคาข้าวจะเพิ่มขึ้นได้บ้างถ้าปลายปีมีเหตุการณ์ภัยพิบัติในหลายประเทศ หรือ แล้งหนัก หนาวหนัก ซึ่งไม่มีใครพยากรณ์ได้ ทุกคนที่รัฐบาลไทยมีสต็อกมากช่วยเก็บแทนประเทศอื่น ราคาจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าไทยจะลดสต็อกลงมาเหลือที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการน่าจะอยู่ที่ 2-3 ล้านตัน ซึ่งอาจหมายถึงต้องใช้เวลาไปอีก 2-3 ปี"นายชูเกียรติ กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

รัฐส่อ'ทางตัน'จ่ายหนี้ชวานา

การหาแหล่งเงินจ่ายหนี้ค่าข้าวเกษตรกรในโครงการรับจำนำของรัฐบาลกำลังเข้าสู่ภาวะคับขัน เนื่องจากกระทรวงการคลังยังไม่สามารถจะระบุแหล่งเงินที่แน่ชัดได้ มีเพียงแหล่งเงินจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น ขณะเดียวกันเงินที่ได้จากการระบายข้าว ก็ต้องนำส่งคืนงบกลางที่กระทรวงการคลังขอยืมมาก่อนหน้าจำนวน 2 หมื่นล้านบาท

ล่าสุดแหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงยอดเงินที่เหลือจ่ายหนี้ค่าข้าวให้กับเกษตรกร ที่ถือใบประทวนในโครงการจำนำข้าวปีการผลิต 2556/57 ว่าขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 2-3 พันล้านบาท ที่จะสามารถจ่ายได้ ขณะที่ยอดเงินค้างจ่ายมีอยู่ถึง 9 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้แหล่งเงินที่จะนำมาจ่ายหนี้ค้างชำระแก่เกษตรกร ในโครงการจำนำข้าว มาจาก 3 ทาง คือ 1.เงินที่ได้จากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ 2. เงินกู้จากกระทรวงการคลัง และ 3.เงินจากกองทุนช่วยเหลือชวานา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเงินที่ได้จากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา สามารถนำส่งคืนได้ประมาณ 8 พันล้านบาท ถึง 1 หมื่นล้านบาท ถือว่าสามารถนำส่งคืนได้ตามเป้าหมาย หากใช้เงินส่วนนี้อีกเดียว จะใช้คืนหนี้เกษตรกรได้หมดสิ้นปีนี้ แต่สัญญาณการส่งเงินคืนต่อไปยังไม่แน่ใจว่า จะได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ดังนั้นความหวังของการจ่ายคืนหนี้เกษตรกรได้เร็ว น่าจะอยู่ในส่วนของการกู้เงินจากกระทรวงการคลังมากกว่า

ส่วนการกู้เงินของกระทรวงการคลัง ขณะนี้ได้รับแจ้งว่ามีความพยายามมากที่จะกู้เงินให้ได้ แต่ปัญหายังติดอยู่ที่ผู้ให้กู้ คือ สถาบันการเงินที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่า จะผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนว่า เงินที่จะได้จากการกู้จะมาเมื่อไหร่ หากไม่สามารถกู้เงินนี้ได้ ความหวังที่จะจ่ายหนี้คืนเกษตรกรก็แทบจะไม่มี

สำหรับเงินที่จะได้จากการบริจาคและสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา ขณะนี้มียอดทยอยบริจาคสมทบเข้ามาต่อเนื่อง โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ได้ทยอยจ่ายชาวนาเกือบหมดแล้ว ซึ่ง ธ.ก.ส. คาดจะมีเงินบริจาคสมทบเข้ามายังกองทุนอีกจำนวนหนึ่ง

"ถ้ากระทรวงการคลังกู้เงินไม่ได้ โอกาสที่จะคืนหนี้เกษตรกรรยมาก เพราะเงินที่ได้มาก่อนไม่ได้ใหญ่ เท่ากับเงินค้างจ่าย ในส่วนของเงินระบายข้าวที่ผ่านมา ยอมรับว่าระบายได้ตามเป้าหมาย แต่ระยะต่อไป เราไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวถึงงบกลางที่ได้ยืมมาทดลองจ่ายหนี้เกษตรกรช่วงที่ผ่านมา จำนวน 2 หมื่นล้านบาท ขณะนี้ได้เตรียมเงินไว้จ่ายคืนงบกลางแล้วประมาณ 1 หมื่นล้านบาท คาดภายในเดือนพ.ค. นี้ จะสามารถคืนได้หมด โดยเงินที่จะนำมาคืน มาจากการระบายข้าวเท่านั้น ดังนั้นเงินที่จะได้จากการระบายข้าวในช่วงที่เหลือจากนี้ต้องถูกกันไว้สำหรับคืนเงินงบกลาง

"เงินที่ได้จากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์จากนี้จนถึงเดือนหน้า เราจะกันไว้เพื่อคืนเงินงบกลางที่ได้ขอยืมมา ดังนั้นหากจ่ายเงิน 2-3 พันล้านบาทที่เหลือหมด เกษตรกรก็ยังคงต้องรอเงินคืนจากการระบายข้าวรอบใหม่ คาดว่าจะเริ่มต้นได้ราวเดือนมิ.ย.นี้"

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) ครั้งที่ 9 วันที่ 23 เม.ย.นี้ ปริมาณกว่า 200,000 ตัน คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาซื้อเหมือนที่ผ่านมา ส่วนราคาที่จะอนุมัติขายต้องไม่ต่ำจนเกินไป หากต่ำมากก็จะยิ่งดึงให้ราคาข้าวในตลาดลดลง

สำหรับการเปิดประมูล 8 ครั้งที่ผ่านมา สามารถขายได้ประมาณ 550,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7,000 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยที่ขายได้ข้าวขาว 5% กิโลกรัมละ 10-12 บาท และข้าวหอมมะลิ กิโลกรัมละ 29-30 บาท ซึ่งได้นำส่งคืนกระทรวงการคลังแล้ว ส่วนแผนการรักษาระดับราคาข้าวในประเทศช่วงที่ไม่มีโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางรักษาระดับราคาข้าว ส่วนการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล ทั้งกรมการค้า ภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ จะร่วมมือกันไม่ขายให้เอกชนในราคาต่ำเกินไป เพราะจะยิ่งเป็นแรงกดดันให้ราคาข้าวในประเทศลดต่ำลง

ขณะที่การเปิดขายให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมาขอซื้อโดยตรงจากกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่าไม่ได้ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ เพราะกรมการค้าต่างประเทศ ได้ขายให้ราคาใกล้เคียงกับการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป และอยู่ระหว่างการจัดทำตลาดนัดซื้อขายข้าวเปลือก โดยจะเปิดให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาขายที่ตลาดกลางค้าข้าว เพื่อให้พ่อค้า โรงสี มารับซื้อ

"ถ้าการซื้อข้าวตามปกติในพื้นที่หนึ่งมีโรงสีเพียง 1-2 แห่ง อาจกดราคาซื้อจากชาวนาได้ แต่ถ้าเปิดตลาดนัดให้มีผู้ซื้อ ผู้ขายมากมาย จะทำให้ไม่เกิดปัญหากดราคา ชาวนาจะขายข้าวได้ราคาที่เป็นธรรม โดยราคาข้าวเปลือกในประเทศขณะนี้ลดลงมาก เป็นเพราะไทยไม่ชนะการประมูลข้าวที่ฟิลิปปินส์ เนื่องจากเวียดนามเสนอราคาต่ำกว่า แต่กรมการค้าต่างประเทศ ก็พยายามหาตลาดใหม่ทดแทนแล้ว" นายสมชาติ กล่าว

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวถึงราคาข้าวที่มีการซื้อขายกันว่าข้าวที่มีความชื้น 15% อยู่ที่ตันละ 7,300-7,500 บาท ส่วนข้าวที่มีความชื้น 25% อยู่ที่ตันละ 5,800-6,200 บาท ราคาที่ซื้อขายกันอยู่ถือว่าทรงๆ ไม่หิวหรือหามากนัก การรับซื้อข้าวจากชาวนากับโรงสียังปกติ แต่ปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้คือการรับซื้อข้าวจากโรงสีของผู้ส่งออกมีน้อยมาก มีการกดราคาซื้อข้าวขาว 5% อยู่ที่กิโลกรัมละ 11.20 บาท

"ปัญหาที่โรงสีเจออยู่ตอนนี้เราสามารถรับซื้อข้าวจากชาวนาได้ แต่ซื้อแล้วไม่รู้จะขายใครเพราะผู้ส่งออกไม่ค่อยซื้อแล้ว เป็นเหตุทำให้ราคาข้าวที่ชาวนาขายได้ไม่สูงนัก ผมไม่มั่นใจว่าการที่ผู้ส่งออกไม่ค่อยรับซื้อข้าวจากโรงสีเป็นเพราะตลาดส่งออก หรือเป็นเพราะรอข้าวราคาถูกจากการประมูลของรัฐบาล"

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

กรมการค้าต่างประเทศปรับชนิดข้าวหอมมะลิไทยใหม่เพิ่มเป็น 2 ชั้น

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐาน และมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยได้แบ่งข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออก เป็น 2 ชั้นตามปริมาณข้าวหอมมะลิไทย คือ ข้าวหอมมะลิไทยชนิดพิเศษ (Prime Quality Thai Hom Mali Rice) ต้องมีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 98% และข้าวหอมมะลิไทย (Thai Hom Mali Rice) ต้องมีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 92% จากเดิมที่กำหนดไว้เพียงชั้นเดียว ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 57 ที่ผ่านมา และขณะนี้ กรมฯ ได้ส่งหนังสือประกาศฉบับนี้ส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ได้รับทราบกันทั่วไปแล้ว

นอกจากนี้ ทั้งข้าวหอมมะลิไทย และข้าวหอมมะลิไทยชนิดพิเศษ แบ่งแยกตามประเภทของข้าวออกเป็น 2 ประเภทคือ ข้าวขาว และข้าวกล้อง โดยข้าวขาวมี 8 ชนิด คือ ข้าวขาว 100% ชั้น 1 ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 100% ชั้น 3 ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ และข้าวขาวหักเอวันเลิศ ส่วนข้าวกล้อง แบ่งเป็น 6 ชนิด คือ ข้าวกล้อง 100% ชั้น 1 ข้าวกล้อง 100% ชั้น 2 ข้าวกล้อง 100% ชั้น 3 ข้าวกล้อง 5%, ข้าวกล้อง 10% และข้าวกล้อง 15% โดยสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยทุกชั้น ทุกประเภท และทุกชนิด จะต้องมีค่าความชื้นไม่เกิน 14% มีลักษณะทั่วไปเมื่อผ่านกระบวนการสีแล้วเป็นข้าวเมล็ดยาว มีความขาว ท้องไข่น้อย ตามธรรมชาติ ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ส่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักร โดยบรรจุกระสอบหรือภาชนะอื่นใด ผู้ส่งออกต้องแสดงข้อความภาษาอังกฤษว่า Prime Quality Thai Hom Mali Rice หรือ Thai Hom Mali Rice ตามชั้นคุณภาพที่ส่งออก ที่เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะ เพื่อให้ผู้ซื้อทราบว่า เป็นสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยแท้ ไม่มีการปลอมปน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่า จะได้ซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้แน่นอน

สำหรับการกำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยใหม่ในครั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยให้สูงขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภคในหลายประเทศ เช่น ฮองกง จีน ที่ต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิไทยชนิดพรีเมียม หรือมีคุณภาพดี แม้อายุสูงก็ตาม ขณะเดียวกัน คุณภาพข้าวที่สูงขึ้น จะทำให้มูลค่าของสินค้าข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มสูงขึ้นด้วย ขณะที่ตัวเลขการส่งออกข้าวตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ 2.3 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,100-1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา สำนักข่าวไทย

ไทยพ่ายยับเวียดนามกินรวบข้าวฟิลิปปินส์

นายเสริมศักดิ์ ควรทรงธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้าวไชยพร จำกัด (บจก.) หนึ่งในบริษัทไทยที่เข้าร่วมประมูลขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงผลการประมูลเมื่อ 15 เมษายนที่ผ่านมา ปริมาณ 8 แสนตันว่า เบื้องต้นไม่มีบริษัทเอกชนของไทยแม้แต่รายเดียวที่ชนะการประมูลในครั้งนี้ ขณะที่บริษัทเวียดนาม เซาท์เทิร์น ฟู้ดส์ คอร์ป หรือวีนาฟู้ดของรัฐบาลเวียดนามได้ชนะประมูลข้าวในครั้งนี้ไปได้ทั้งหมด โดยเฉลี่ยเสนอราคาต่ำกว่าผู้ส่งออกของไทย 30-40 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

"สำหรับบริษัทไทยที่เข้าร่วมประมูลครั้งนี้ นอกจากข้าวไชยพร เท่าที่ทราบมีบริษัท เอเชียโกลเด้น ไรซ์ และนครหลวงค้าข้าวที่ประมูลผ่านเทรดเดอร์ มีบริษัท ไทยฟาย และโอแลม ซึ่งผู้ส่งออกของไทยด้วยกันเองส่วนใหญ่เสนอราคาต่างกันไม่เกิน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน หรือเฉลี่ยที่ประมาณ 470 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนวีนาฟู้ดเสนอราคา 430-439 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งผู้ส่งออกไทยไม่กล้าเสนอราคาต่ำมาก เพราะมีต้นทุนเพิ่ม เนื่องจากในทีโออาร์ระบุเป็นราคาซีไอเอฟ ต้องส่งสินค้าถึงคลังปลายทาง มีค่าขนส่งเพิ่ม ต้องเดินเอกสารยุ่งยาก และยิ่งถูกบริษัทขนส่งในฟิลิปปินส์เรียกค่าขนส่งเพิ่มจากติดต่อกันไม่ทัน"

นอกจากนี้เป็นผลจากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจากที่ไทยมีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกราคาสูง ส่งผลให้ข้าวไทยมีราคาสูงกว่าข้าวเวียดนามมากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ฟิลิปปินส์จึงหันไปนำเข้าข้าวจากเวียดนามโดยตรง โดยไม่มีการประมูล แต่เวลานี้จากที่รัฐบาลไทยเร่งระบายข้าวต่อเนื่องเพื่อหาเงินจ่ายค่าข้าวชานา มีผลให้ราคาข้าวไทยลดลงมาก รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงเปิดประมูลอีกครั้งแต่ไทยก็แพ้ประมูลให้เวียดนาม ที่ช่วง 2 ปีมีประสบการณ์ในการขายข้าวให้ฟิลิปปินส์มากกว่า

อย่างไรก็ดีทราบมาว่าในอีก 1-2 เดือนข้างหน้ารัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลซื้อข้าวอีก 4-5 แสนตันทางบริษัทยังมีความสนใจเข้าร่วมประมูล โดยมองว่าจากที่เวียดนามเพิ่งชนะประมูลข้าวฟิลิปปินส์ล็อตใหญ่ จะทำให้ราคาข้าวภายในของเวียดนามสูงขึ้น ซึ่งในการประมูลครั้งหน้าราคาคงไม่ต่างจากข้าวไทยมาก ทำให้ไทยมีโอกาส

ขณะที่นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธาน บจก.เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ กล่าวว่า ในการประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ครั้งนี้บริษัทได้ประมูลผ่านเทรดเดอร์ มองว่าที่ผู้ส่งออกไทยไม่ชนะการประมูลส่วนหนึ่งเพราะเงื่อนไขต้องเป็นข้าวสด(ต้องสีแปร และเก็บสต็อกไม่เกิน 4 เดือน) มีความเสี่ยงเรื่องข้าวสเปกดังกล่าวส่ง และเงื่อนไขต้องส่งสินค้าถึงคลังปลายทางทำให้มีต้นทุนเพิ่ม จึงไม่กล้าตั้งราคาต่ำมาก ซึ่งแม้จะแพ้ประมูลแต่บริษัทก็มีความสนใจหากฟิลิปปินส์เปิดประมูลอีก

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การประมูลข้าวล็อตล่าสุด 8 แสนตันของฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 15% ราคาเวียดนามเสนอขายเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 440 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาซีไอเอฟ รวมค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่งมอบถึงคลังเก็บในฟิลิปปินส์ ส่วนราคาข้าวไทยเสนอเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 475 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ทำให้แพ้เวียดนาม

"ราคาข้าวที่ไทยเสนอ เมื่อทอนกลับมาเป็นราคาเอฟโอบี หรือราคา ณ ท่าเรือ จะอยู่ที่ 380 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ส่วนเวียดนามไม่สามารถคำนวณออกมาเป็นเอฟโอบีได้ เพราะไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงของเขา แต่ก็ไม่แปลกใจ เพราะเอกชนคาดว่าเวียดนามจะเสนอขายราคาต่ำ เพราะต้องการได้ข้าวล็อตนี้"

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กล่าวว่า ในวันที่ 23 เมษายนนี้ฟิลิปปินส์จะประกาศผลประมูลข้าวอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้สาเหตุหลักที่แพ้ผู้ส่งออกไทยแพ้ประมูลข้าวฟิลิปปินส์ครั้งนี้เนื่องจากราคาที่เวียดนามเสนอต่ำกว่าไทยกว่า 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน หากไทยตีพิมพ์ราคาแข่งต่ำมากก็จะต้องถูกต่อว่าให้ได้ดังนั้นตลาดฟิลิปปินส์คงต้องหาทางแข่งขันในการประมูลในครั้งที่ 2 รวมถึงในครั้งต่อไป

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

แพ้ประมูลข้าวไทยวิด 8 แสนตันญวนเอาไปกิน

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประมูลข้าวที่ฟิลิปปินส์ ปริมาณรวม 8 แสนตัน โดยไทยได้สนับสนุนให้เอกชนไปร่วมการประมูลเมื่อ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าเวียดนามเสนอขายข้าวขาว 15% ทำให้เวียดนามสามารถเสนอราคาต่ำมากได้ จึงประเมินในเบื้องต้นว่าไทยไม่น่าจะชนะการประมูลครั้งนี้ เพราะไทยโดยเอกชน 2-3 รายเสนอขายข้าว 5% ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดี จึงไม่สามารถไปแข่ง ชันราคากับเวียดนามได้

อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปไทยจะพิจารณาลดความต้องการข้าวคุณภาพเพื่อแบ่งส่วนแบ่งตลาดกับเวียดนามให้ชัดเจนหลีกเลี่ยงการแข่งขันเพื่อตัดราคาขายกัน และจะไม่ทำให้ข้าวคุณภาพของไทยเสียตลาด โดยล่าสุดมาเลเซียสนใจซื้อข้าวจากไทยหลายแสนตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา

นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่า คณะกรรมการพิจารณาระบายข้าวสต็อกรัฐบาลได้สรุปผลการระบายข้าวล่าสุดรวม 5.2 แสนตัน แบ่งเป็นการระบายแบบประมูลทั่วไป และการเสนอซื้อแบบตรงเพื่อการส่งออก และเมื่อรวมผลการประมูลข้าวในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดสุพรรณบุรีปริมาณ 1.69 แสนตัน สามารถระบายได้รวม 6 หมื่นตัน ก็จะทำให้มี

การระบายข้าวรวมเกือบ 6 แสนตัน โดยจะนำข้อสรุปเสนอให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ
รมว.พาณิชย์พิจารณาเห็นชอบหรือไม่ต่อไป

"เมื่อสัปดาห์ก่อนเราเปิด ประมูลรวม 8 แสนตัน ไม่สามารถขายได้ประมาณ 2 แสนตัน เพราะมีการเสนอ
ราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ จึงตัดสินใจผู้ที่เสนอราคาต่ำออกไป และพิจารณาเฉพาะผู้ที่เสนอราคาตามเกณฑ์ ทำให้
การระบายข้าวครั้งนี้ได้ราคาดี และมีเอกชนทั้งจากโรงสี พ่อค้า และผู้ส่งออกที่ได้ซื้อข้าวจากรัฐบาล" นายสุรศักดิ์
กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ประมูลข้าวฟิลิปปินส์คึกคัก

กรณีรัฐบาลฟิลิปปินส์เตรียมเปิดประมูลซื้อข้าวประมาณ 8 แสนตันในวันที่ 15 เมษายนนี้ เบื้องต้นกรมการ
ค้าต่างประเทศของไทยมีแผนจะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้อย่างแน่นอน แต่ติดปัญหาเรื่องการหาเงินค้ำประกัน 2% ของมูลค่า
ข้าวที่ต้องใช้เป็นหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นจึงต้องปล่อยให้เป็นที่ของภาคเอกชนไทยเข้าร่วมประมูล โดยระบุนหาก
เอกชนประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ได้ก็ต้องมาซื้อข้าวในสต็อกจากรัฐบาลเพื่อส่งมอบอยู่ดี

ทั้งนี้จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความสนใจในการเข้าร่วมประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ของผู้
ส่งออกในครั้งนี้ค่อนข้างคึกคัก โดยนายสมบัติ เฉลิมุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด (บจก.) ผู้
ส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศเปิดเผยว่า บริษัทมีแผนจะเข้าร่วมประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ด้วย และเชื่อ
ว่าจะมีผู้ส่งออกข้าวไทยอีกหลายบริษัทเข้าร่วมประมูล เพราะถือเป็นข้าวล็อตใหญ่ อย่างไรก็ตามจากการพิจารณา
เงื่อนไขการประมูล(ทีโออาร์)ในครั้งนี้ พบว่า ในหลายประเด็นค่อนข้างปฏิบัติได้ยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์
อาทิ ข้าวที่ต้องการในครั้งนี้ต้องเป็นข้าวสดใหม่ เก็บเกี่ยวและสีเก็บสต็อกไม่เกิน 4 เดือน ณ วันส่งมอบ

"เราเสียเปรียบเวียดนามที่เป็นเจ้าตลาดฟิลิปปินส์เพราะข้าวใหม่ของเราเทียบกับข้าวใหม่ของเวียดนามเรา
สูงกว่าเล็กน้อย แต่หากประมูลได้ และต้องหาข้าวส่งมอบ ซึ่งต้องขอซื้อหรือประมูลข้าวในสต็อกจากรัฐบาลไปส่งมอบที่
กังวลคือความสดของข้าวจะได้ตามสเปกของฟิลิปปินส์หรือไม่ แต่หากต้องไปซื้อข้าวในตลาดเพื่อส่งมอบ ขณะนี้ราคา
ข้าวเปลือกของไทยลดลงเหลือ 6-8 พันบาทต่อตัน ที่ห่วงคือจะมีข้าวพอให้ซื้อหรือไม่ และหากต้องไปส่งมอบในราคา
ถูกๆ เสี่ยงที่จะไม่มีกำไร อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้อย่างเต็มที่ รวมถึงบริษัทอื่นๆ แต่คงหวังแย่งชิงใน
เชิงปริมาณไม่ได้ เพียงขอให้มีการเจรจาต่อรองได้มากได้หน่อยเป็นอีกเรื่อง"

ด้านนายเสริมศักดิ์ วรรณธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ข้าวไชยพรเปิดเผยว่า บริษัทมีแผนจะ
เข้าร่วมประมูลข้าวฟิลิปปินส์ในครั้งนี้เช่นกัน ซึ่งจากที่ดูเงื่อนไขการประมูลเบื้องต้นนอกจากต้องเป็นข้าวไม่เกิน 4
เดือนแล้ว ยังมีอีกหลายประเด็นที่ถือเป็นการเพิ่มภาระ เช่น ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้ส่งมอบข้าวจนถึงคลัง
ปลายทาง ขณะที่ชนิดข้าวที่จะเปิดประมูลเป็นข้าวขาว 15% ซึ่งปัจจุบันราคาข้าวชนิดนี้ของไทยและเวียดนามที่เป็น
ข้าวใหม่ราคาเฉลี่ยที่ 375-380 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยข้าวเวียดนามราคาต่ำกว่าข้าวไทยเล็กน้อย แต่ปัญหาคือ
ข้าวขาว 15% ของไทยในขณะนี้ โรงสีส่วนใหญ่จะสีเป็นข้าวขาว 5% หากต้องการข้าวขาว 15% ต้องหาข้าวหักมา
ผสมซึ่งหาได้ค่อนข้างยาก

ในส่วนของบริษัทรวมถึงผู้ส่งออกอีกหลายรายเคยเข้าร่วมประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์มาบ้างแล้วในช่วงปี
2551-2553 และได้มาจำนวนหนึ่ง แต่หลังจากนั้นส่วนใหญ่ข้าวไทยแพ้ประมูลให้กับข้าวเวียดนามที่ราคาถูกกว่า ซึ่ง
เป็นผลจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกราคาสูงของรัฐบาล ทำให้ขณะนี้เวียดนามครองตลาดข้าวในฟิลิปปินส์สัดส่วน
กว่า 70-80%

"เรามีความพยายามที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งจากเงื่อนไขที่ต้องส่งข้าวถึงโกดังปลายทาง เราจะต้อง
ติดต่อบริษัทขนส่งที่โน่น ปัจจุบันมีบริษัทที่ผูกขาดขนส่งในฟิลิปปินส์อยู่ 1-2 ราย และโชคราคาพอสมควร ถือเป็นการ

เพิ่มภาระ ดังนั้นเราอาจจะเข้าร่วมผ่านบริษัทเทรดเดอร์ โดยให้ราคาเขาไปร่วมประมูล เพราะเขาจะรู้ช่องทางมากกว่าเรา"

ขณะที่นายวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ บจก.นครหลวงค้าข้าว เปิดเผยว่า จากการพิจารณาเบื้องต้นบริษัทคงไม่ได้เข้าร่วมประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ เพราะเงื่อนไขต้องส่งข้าวถึงคลังปลายทางทำให้การคำนวณราคาค่อนข้างลำบาก และมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากจะร่วมประมูลคงต้องมีตัวแทนที่ฟิลิปปินส์ช่วยดำเนินการ ครั้งนี้จึงเตรียมตัวไม่ทัน อีกด้านหนึ่งตลาดที่บริษัทให้ความสนใจในขณะนี้คือออร์ก ที่ล่าสุดได้ไฟเขียวให้ไทยสามารถเข้าร่วมประมูลขายข้าวได้อีกครั้ง แต่วิธีการบริษัทคงไม่เข้าประมูลเองโดยตรง แต่จะผ่านบริษัทเทรดเดอร์ ที่ซื้อข้าวจากบริษัทในราคาเอฟโอบีไปร่วมประมูล โดยบริษัทส่งมอบสินค้าให้ ณ ท่าเรือต้นทาง

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

พาณิชย์ระบายข้าวอีก 5 แสนตัน ให้ผู้ส่งออก-โรงสี 8 ราย คาดได้เงินเกือบหมื่นล้าน สังกินคลัง

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาราคาระบายข้าวรัฐบาล ได้เสนอความเห็นชอบต่อนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ ระบายข้าวสต็อกรัฐบาลอีก 5 แสนตัน แยกเป็นข้าวขาว 5% ประมาณ 2.3 แสนตัน ส่วนที่เหลือเกือบ 3 แสนตันเป็นปลายข้าว ให้กับผู้ส่งออกและโรงสี 8 ราย เบื้องต้นน่าจะได้เงินจากรบายข้าวเกือบ 1 หมื่นล้านบาท จะทำหนังสือถึงเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้เข้ามาทำสัญญาเพื่อรับมอบข้าวให้เร็วที่สุด เพื่อนำเงินส่งคืนกระทรวงการคลัง ที่กำหนดว่าจะต้องคืนเงินงบประมาณ 2 หมื่นล้านบาทภายในเดือนพฤษภาคม และกำลังพิจารณาจะเปิดประมูลทั่วไปครั้งต่อไปในปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งแต่ละครั้งจะเปิดประมูล 3-4 แสนตัน

"ที่ไม่ได้อนุมัติให้ทั้งหมด เพราะบางส่วนเสนอราคาซื้อค่อนข้างต่ำ ไม่ผ่านเกณฑ์ราคากลาง เสนอราคาต่ำมาก ๆ ก็ไม่ขาย แม้รัฐต้องเร่งระบายข้าวเพื่อคืนเงินงบประมาณให้คลังที่ยืมมาจ่ายค่าข้าวชานา 2 หมื่นล้านบาท ขณะนี้เหลืออีก 8 พันล้านบาทที่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลัง เดือนเมษายนจะคืนอีก 4 พันล้านบาท เชื่อว่าจะได้ครบตามกำหนด" นายสุรศักดิ์กล่าว และว่า การเปิดระบายข้าวต่อเนื่อง ทำให้มีการกดราคาเสนอซื้อ ซึ่งกดราคาก็ไม่ขาย เพราะแนวโน้มราคาข้าวโลกกำลังขยับขึ้น จากปัญหาภัยแล้งและสต็อกโลกลดลง ความต้องการข้าวไทยมีมากขึ้น ราคาขอมติขึ้น ตอนนี้อาจจะต่ำสุดแล้ว ที่ราคาในตลาดทรงเพราะวันหยุดยาว บางส่วนของราคาเวียดนามที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด

นายสุรศักดิ์กล่าวถึงกรณีประเทศฟิลิปปินส์เปิดประมูลซื้อข้าว 8 แสนตัน วันที่ 15 เมษายนว่า รัฐบาลคงไม่ได้ยื่นโดยตรง เพราะยังติดในเรื่องการลงนามบันทึกความตกลงในการซื้อขายข้าวระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ (เอ็มโอเอ) ที่ต้องผ่านขั้นตอนพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน เบื้องต้นรับทราบว่ามี 2 บริษัทผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เตรียมยื่นซองประมูลราคาแข่งกับเวียดนาม ซึ่งมีโอกาสสูงที่ไทยจะชนะประมูล 4 แสนตัน เนื่องจากราคาข้าวขาว 25% ของไทยกับเวียดนามห่างกันไม่มาก เหมือนก่อนหน้าที่ห่างกัน 20 เหรียญดอลลาร์ต่อตัน คาดว่าจะได้ทราบผลประมูลในวันที่ 16 เมษายน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วงการค้าข้าวประเมินว่าราคาข้าวขาว 25% ที่จะเสนอฟิลิปปินส์เฉลี่ยก็จะอยู่ 350-360 เหรียญสหรัฐ โดยเวียดนามน่าจะเป็นตัวเก็งสำคัญ เพราะที่ผ่านมาเสียตลาดประมูลข้าวกับมาเลเซียและจีนมาแล้ว ทำให้ตั้งราคาเสนอขายต่ำ แต่อาจเสนอขายไม่ครบ 8 แสนตัน แต่น่าจะเสนอเพียง 4-5 แสนตัน เพราะปริมาณผลผลิตข้าวเวียดนามไม่ได้มากเท่าที่ประเมินไว้ เพราะบางพื้นที่เจอปัญหาภัยแล้งและผลผลิตต่ำกว่าคาดการณ์

ที่มา มติชน

ประมวลข่าวรัฐบาลผ่าน"AFET"ฉลุย อหุ่มติขายแล้ว 4.8 แสนตันตันหยอดสัญญา 32,000 คู่

รายงานกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ผลการประมวลข่าวสารในสต็อกของรัฐบาล ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ทั้งหมด 8 ครั้ง รวมปริมาณข้าวที่อหุ่มติขายไปแล้วทั้งสิ้น 480,924 ตัน คาดว่า รัฐบาลจะมีรายได้จากการระบายข้าว คิดเป็นมูลค่า 6,082 ล้านบาท โดยจะเป็นการทยอยรับมอบข้าวตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 ปริมาณ 12,828 ตัน มูลค่า 154 ล้านบาท เดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณ 49,518 ตัน มูลค่า 594 ล้านบาท เดือนมีนาคม 2557 ปริมาณ 68,659 ตัน มูลค่า 919 ล้านบาท เดือนเมษายน 63,755 ตัน มูลค่า 865 ล้านบาท เดือน พฤษภาคม 146,183 ตัน มูลค่า 1,754 ล้านบาท เดือนมิถุนายน ปริมาณ 78,239 ตัน มูลค่า 1,051 ล้านบาท เดือน กรกฎาคม 2557 ปริมาณ 62,012 ตัน มูลค่า 744 ล้านบาท

นายศักดิ์ดา ทองปลาด ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรกิจ เป็นผู้ทำการแทนผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ผลจากการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลช่วยให้ ปริมาณการซื้อขายผ่านตลาด AFET เพิ่มขึ้นวันละ 300 สัญญา โดยหากนับรวมจำนวนสัญญาการซื้อขายรัฐบาล ทั้งหมด 8 รอบ จะทำให้มีสัญญาการซื้อขายผ่านตลาดเอเฟตรวม 32,079 สัญญา

ทั้งนี้ ทิศทางราคาข้าวมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น เพราะปัญหาภัยแล้งน่าจะทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังปี 2557 ลดลง เหลือ 7 ล้านตัน จากที่เคยคาดการณ์ไว้ 9-10 ล้านตัน ประกอบกับเมื่อสิ้นสุดโครงการรับจำนำ ทำให้ เกษตรกรส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าว ไม่มีทุนสำหรับปลูกข้าวฤดูนาปรังจึงได้หยุดปลูกไว้ก่อน ใน ด้านปริมาณความต้องการซื้อในต่างประเทศก็เพิ่มขึ้น จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดี เพราะราคาส่วนต่างในการประมวลรอบ ล่ำสุดสำหรับข้าวขาวเฉลี่ยที่ กก.ละ -1.70 บาท ถึง -3.50 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิ กก.ละ -2.45 ถึง -2.55 บาท จากที่ เคยลบถึง กก.ละ 5-6 บาท

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ตลาดเอเฟตเตรียมปรับปรุงสัญญาการซื้อขายสินค้ามันสำปะหลังเส้น (TC) โดยจะลด ปริมาณการซื้อขายต่อสัญญาจากเดิม 50 ตันต่อสัญญา ให้เหลือ 10 ตันต่อสัญญา และสัญญาลดปริมาณในสัญญาซื้อ ขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) จากเดิมกำหนด 5 ตันต่อสัญญา เหลือ 1 ตันต่อสัญญา ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาส การทำกำไรได้ถึง 30% น่าจะเพิ่มปริมาณการซื้อขายได้มากขึ้น คาดว่าจะเสนอคณะอนุกรรมการสินค้ายางพารา และ คณะอนุกรรมการสินค้ามันสำปะหลังพิจารณาได้ และจะสามารถเริ่มสัญญาแบบใหม่ได้ในไตรมาส 3 ปีนี้

นอกจากนี้ ตลาดเอเฟตยังได้พิจารณาอนุญาตให้มีสมาชิกใหม่คือ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เป็นผู้ดูแล สภาพคล่องสินค้ายางพารา เพราะหลังจากที่สถานการณ์การซื้อขายยางพาราราคาชะลอตัว ทำให้มีจำนวนสัญญา น้อยลง โดยบริษัทจะทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวกลางในการจับคู่สัญญาให้ตรงกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายให้มาก ขึ้น หากประสบความสำเร็จก็จะมีเพิ่มจำนวนผู้ดูแลสภาพคล่องอีก

ส่วนความคืบหน้าในการเพิ่มการซื้อขายสินค้าถั่วเหลืองล่วงหน้าแบบซีเอ็มอีนั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างหารือ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าถั่วเหลืองเพื่อปรับปรุงร่างสัญญาซื้อขาย คาดว่าจะเสนอคณะอนุกรรมการสินค้าถั่ว เหลืองได้ในช่วงปลายเดือน เม.ย.นี้ สำหรับข้อกำหนดการซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลืองนั้น เบื้องต้นได้กำหนดตาม รูปแบบเดียวกับตลาดชิคาโก โดยเป็นการเปิดให้ประกันความเสี่ยง

ไม่ส่งมอบหรือชำระราคาด้วยส่วนต่างแทนการส่งมอบ (Cash Settlement) กำหนดขนาดของสัญญา 500 บุษเซล (13.61 ตันต่อสัญญา) ราคาซื้อขายเป็นเงินบาท โดยกำหนดช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำที่ 50 บาทต่อสัญญา จำนวนการถือครองสูงสุดไม่เกินรายละ 600 สัญญาในเดือนก่อนเดือนที่ครบกำหนดอายุสัญญา และรวมทุกเดือนไม่ เกิน 5,000 สัญญา

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

โรงสีเร่งซื้อข้าวตุนเก็งกำไร

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกษมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" โดยระบุว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในตลาด ณ เวลานั้นถือว่าเริ่มมีเสถียรภาพแล้ว โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 5.5-7.5 พันบาท ซึ่งน่าจะเป็นราคาต่ำสุดแล้ว มีผลให้โรงสีได้เริ่มซื้อข้าวมากขึ้น โดยมองว่าอนาคตราคาข้าวจะขยับขึ้น จากก่อนหน้านี้มีการชะลอซื้อ แต่ปัญหาคือเมื่อโรงสีซื้อมาแล้วจะขายใคร เพราะปกติโรงสีจะขายให้กับผู้ประกอบการข้าวถุง และผู้ส่งออกข้าว แต่หากผู้ซื้อเหล่านี้ได้ราคาตลาดที่ถูกกว่าก็จะไม่มาซื้อกับโรงสี หรือมาซื้อก็เป็นบางส่วน เช่นซื้อข้าวใหม่ไปผสมกับข้าวเก่าซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่มาก อย่างไรก็ตามปัญหาข้าวที่เก็บเกี่ยวในช่วงนี้คืออาจโดนพายุฝนทำให้ข้าวล่มซึ่งก็มีปัญหาเรื่องความชื้นตามมา ฉะนั้นข้าวที่เก็บเกี่ยวในช่วงนี้อาจจะมีเมล็ดสีเขียวปนและคุณภาพที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน อาจถูกกดราคาไปบ้าง

สำหรับภาพรวมของธุรกิจโรงสีหลังสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2556/57 (สิ้นสุด ก.พ.57 ยกเว้นภาคใต้สิ้นสุด ก.ค.57) ขณะนี้โรงสีก็ต้องกลับมาทำการค้าขายแบบปกติ ต้องใช้ฝีมือและความสามารถมากขึ้น ทั้งการคาดการณ์ตลาด การมองอนาคตข้าวล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างใด ซึ่งต้องใช้วงเงินสูงพอสมควรในการทำธุรกิจ เพราะโรงสีซื้อข้าวเปลือกด้วยเงินสดแต่เวลาขายเป็นข้าวสารขายเป็นเครดิตสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่จะตกลงกับผู้ส่งออก

"จากนี้ไปอาจเห็นภาพโรงสีใช้เงินเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีนี้คงได้เห็นโรงสีล้มหายไปบ้างตามวัฏจักรของธุรกิจ โดยเฉพาะรายเล็ก ๆ ซึ่งอุปสรรคหลักของโรงสีในขณะนี้คือสภาพคล่อง ที่อาจถูกสถาบันการเงินจำกัดวงเงินกู้ หรือปล่อยกู้เป็นกรณีไป"

ด้านนายยรรยง พวงราช รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าเร็วๆ นี้จะหารือกับนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำข้อเสนอที่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยื่นเสนอมาขอให้รัฐบาลขออนุมัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ยืมงบกลางเพิ่มเติมอีก 4 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายหนี้ค่าข้าวให้กับเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือก (ยังค้างอยู่อีกประมาณ 9.5 หมื่นล้านบาท)

ทั้งนี้นอกจากหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์แล้ว อาจต้องเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องมาหารือ เพื่อหาข้อสรุปในการยืมงบกลางเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยไม่ต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) แต่เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้เลย โดยรูปแบบที่สมาคมชาวนาฯ ยื่นหนังสือมานั้น อาจไม่จำเป็นต้องยืมเงินทั้ง 4 หมื่นล้านบาท แต่จะเป็นในรูปแบบการทยอยยืมเป็นก้อนก้อนละ 2 หมื่นล้านบาท เพราะเชื่อว่างบกลางก้อนแรก 2 หมื่นล้านบาทที่ต้องคืนภายใน 31 พฤษภาคม กระทรวงพาณิชย์จะหาเงินมาใช้คืนได้ก่อนกำหนด

"ล่าสุดได้ส่งเงินคืนงบกลางเกิน 1 หมื่นล้านบาทแล้ว แสดงว่ารัฐบาลไม่เบี้ยวหนี้แน่นอน และก็น่าจะยืมงบกลางมาจ่ายชวณาก่อนได้ พร้อมระบายข้าวควบคู่กันไป"

ขณะที่นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยถึงผลการประมูลระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งการเปิดประมูลทั่วไปในส่วนกลาง และการประมูลในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดสุพรรณบุรีว่า ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาระบายข้าวสต็อกรัฐบาลได้สรุปผลการระบายข้าวได้อีกรวมเกือบ 6 แสนตัน แบ่งเป็นประมูลทั่วไปได้ประมาณ 5.3 แสนตัน และประมูลที่สุพรรณบุรีอีก 5-6 หมื่นตัน โดยจะนำข้อสรุปเสนอให้นายนิวัฒน์ธำรง พิจารณาเห็นชอบต่อไป

"เราเปิดประมูลทั้งสิ้นประมาณ 8 แสนตัน แต่ขายได้ประมาณ 6 แสนตัน ขายไม่ได้อีกประมาณ 2 แสนตัน เพราะมีการเสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ จึงตัดสิทธิ์ผู้ที่เสนอราคาต่ำออกไป ซึ่งการระบายข้าวครั้งนี้ได้ราคาดี" **ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ**

อคส.สรุปผลสอบทุจริตข้าวถุง ยันไม่มีข้าวล่องหน

นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงของ อคส. กรณีการทุจริตในโครงการจัดทำข้าวสารบรรจุถุงช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น และได้รายงานผลสรุปไปให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ พิจารณาแล้ว ส่วนจะมีแนวทางการพิจารณาอย่างไร ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของรมว.พาณิชย์

ทั้งนี้ พบว่า ข้าวสารจำนวนหนึ่งที่พรรคฝ่ายค้านระบุว่า หายไปจากคลังสินค้ากลางที่รัฐฝากเก็บข้าวสารไว้ นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะข้าวสารจำนวนดังกล่าว ได้มีการเบิกจ่ายออกจากคลังแบบเกินจำนวนที่อนุมัติ เพื่อนำไปทำเป็นสต็อกสำรอง (บัฟเฟอร์สต็อก) เก็บไว้ขายให้ประชาชน โดยข้าวจำนวนดังกล่าวอยู่ในความดูแลของผู้ปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยบางส่วนได้ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุถุงแล้ว แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการใด

“ข้าวส่วนเกินจำนวนหนึ่ง ที่เบิกเกินจำนวนที่ เร็วๆ นี้ อคส.จะติดตามเอาคืนมาจากบริษัทเอกชนที่รับจ้างปรับปรุงคุณภาพ ส่วนที่บริษัทได้ปรับปรุงและบรรจุถุงไปแล้ว ก็ต้องคุยกับบริษัทว่า อคส.ต้องจ่ายเงินให้เท่าไร ส่วนเจ้าหน้าที่ของ อคส.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ น่าจะไม่มีความผิด เพราะแม้จะเบิกข้าวเกินจำนวน แต่ก็ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว”

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบของ อคส.เป็นเพียงผลการตรวจสอบเบื้องต้น ยังต้องรอผลการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) อคส.แต่งตั้ง และผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน โดยการแต่งตั้งของนายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ ก่อน แล้วเสนอให้รมว.พาณิชย์พิจารณา จึงจะสามารถสรุปผลขั้นสุดท้ายได้ ส่วนการทุจริตในกรณีอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่ อคส.นั้น เร็วๆ นี้ น่าจะตัดสินได้แล้วว่า เจ้าหน้าที่ที่ อคส.ที่ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนข้าวออกไปจากโกดังโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น จะมีความผิดอย่างไร แต่คาดว่า น่าจะมีผิดวินัยร้ายแรง และมีโทษถึงขั้นให้ออก

ด้านนายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการจัดทำข้าวสารบรรจุถุงช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว เหลือเพียงการทำรายงานสรุปผลให้ รมว.พาณิชย์พิจารณา

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 4

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 ว่า นับเป็นโอกาสที่ดีและเป็นเกียรติของยิ่งสำหรับประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ หรืออิรี ในการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ในปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลัก คือ ข้าวเพื่อโลก (Rice For The World) โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักจัดงานครั้งนี้ จึงได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเช่น กรมการข้าว มูลนิธิข้าวไทย และหน่วยงานที่สนับสนุนด้านงานวิจัยเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมครั้งนี้ โดยเฉพาะการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องข้าวที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ และหรือผลงานวิจัยเชิงการค้าสินค้าเฉพาะกลุ่มหรือสินค้าเกิด

สำหรับกิจกรรมหลักในการประชุมข้าวนานาชาติ ในปี 2557 จะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักด้วยกัน ได้แก่ 1. การประชุมสภาความร่วมมือการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย 2. การประชุมวิชาการข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 29 3. การจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมสินค้าและเทคโนโลยีด้านข้าว และ 4. การดูงานภาคสนาม โดยคาดว่า การประชุมครั้งนี้จะมี

ผู้เกี่ยวข้องในวงการข้าวทั้งในประเทศและระดับโลกเข้าร่วมงาน อาทิ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ส่งออกและนำเข้าข้าวจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน รวมประมาณ 1,500 คน

“การจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 หรือ *International Rice Congress 2014 : IRC 2014*) ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ถือเป็นการประชุมของหน่วยงานด้านข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวทีหารือประเด็นหลักด้านข้าวในระดับภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ สร้างเครือข่ายในงานวิจัย ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานและเอกลักษณ์ของข้าวไทยที่ยังคงความเป็นหนึ่งของโลกด้วย และยังเป็นการยืนยันถึงบทบาทของประเทศไทยที่จะยังคงผลักดันความร่วมมือด้านข้าวทั้งด้านวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ขณะเดียวกัน ผู้เกี่ยวข้องกับข้าวในประเทศไทยยังจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับข้าวในระดับสากลทั้งในด้านการวิจัย การผลิตข้าว และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายพัฒนาข้าวระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกข้าว และเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรของประเทศไทยอีกด้วย” นายยุคล กล่าว

ที่มา [ข่าวทั่วไป ThaiPR.net](http://www.thaipr.net)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-15 เม.ย. 2557 มีจำนวน 165,562 ตัน มูลค่า 76.621 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 41.5% และมูลค่าลดลง 35.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 282,860 ตัน มูลค่า 118.896 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 เม.ย. 2557 มีจำนวน 1.38 ล้านตัน มูลค่า 604.786 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปริมาณลดลง 20.4% และมูลค่าลดลง 20.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 1.734 ล้านตัน มูลค่า 760.243 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

สมาคมอาหารฯ ได้ให้ข้อมูลว่าเวียดนามจะชนะการประมูลสัญญาขายข้าวให้ฟิลิปปินส์จำนวน 8 แสนตัน กำหนดส่งมอบช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ศกนี้ ทั้งนี้ สมาคมฯ คาดการณ์ว่าการทำสัญญาในครั้งนี้ จะทำให้ราคาข้าวในเขตลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวใหญ่ที่สุดของประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

สมาคมอาหารฯ รายงานว่า นับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 2.7 ล้านตัน โดยมีการส่งมอบแล้วประมาณ 1.4 ล้านตัน และคาดว่าในไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) จะมีการส่งออกข้าวอีกประมาณ 2-2.4 ล้านตัน

สมาคมอาหารฯ ได้ปรับเพิ่มราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (The minimum export price; MEP) ของข้าวขาว 25% จาก 355 เหรียญสหรัฐต่อตัน ที่ประกาศไปเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ขึ้นมาเป็น 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เพิ่มขึ้น 6%) ทั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่าสาเหตุที่มีการปรับเพิ่มราคาส่งออกขั้นต่ำในครั้งนี้อาจเป็นการรับประกันว่าราคาข้าวในประเทศจะไม่ลดลงหลังจากที่เวียดนามชนะการประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ในราคาค่อนข้างต่ำ

ที่มา [Oryza.com](http://www.oryza.com)

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (National Food Authority; NFA) เปิดเผยว่า มีความเป็นไปได้ที่เวียดนามจะชนะการประมูลข้าวเมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท VINAFOOD 2 (Vietnam Southern Food Corporation) ได้ยื่นเสนอราคาขายข้าวระหว่าง 436.50-441.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน (โดยเสนอข้าวจำนวนรวม 800,000 ตัน โดยล็อตที่ 1 (ส่งมอบครั้งละ 200,000 ตัน) เสนอราคาที่ 436.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน ล็อตที่ 2 เสนอ

ราคา 437.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลีดที่ 3 เสนอราคา 439.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน และลีดที่ 4 เสนอราคา 441.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพื่อจัดส่งข้าวจำนวนรวมทั้งสิ้น 700,000 ตัน ขณะที่บริษัท VINAFOOD 1 (Vietnam Northern Food Corporation) เสนอขายข้าวที่ราคา 436 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพื่อส่งข้าวจำนวนทั้งสิ้น 100,000 ตัน (โดยได้เสนอข้าวจำนวนรวม 400,000 ตัน โดยลีดที่ 1 (ส่งมอบครั้งละ 100,000 ตัน) เสนอราคา 436 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลีดที่ 2 เสนอราคา 445 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลีดที่ 3 เสนอราคา 439 เหรียญสหรัฐต่อตัน และลีดที่ 4 เสนอราคา 449 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ทั้งนี้ NFA ต้องการที่จะนำเข้าข้าวหัก 15% จำนวนมากถึง 800,000 ตัน เพื่อเติมในสต็อกข้าวสำหรับครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวภายในประเทศผลิตได้ไม่มากนัก

โดยนาย Rex Estoperez โฆษกของ NFA ได้เปิดเผยต่อสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า NFA จะสามารถยืนยันผู้ชนะประมูลได้อย่างเร็วที่สุดในเร็ว ๆ นี้หลังพิจารณาข้อเสนอ และมีกำหนดจัดส่งในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. ซึ่ง NFA สามารถที่จะซื้อข้าวได้ในราคาที่สูงถึง 477.28 เหรียญสหรัฐต่อตัน

รายงานระบุว่า ข้อเสนอของเวียดนามเบียดเอาชนะข้อเสนอจากผู้ส่งออก และผู้ค้าข้าวรายอื่นๆ (มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 9 ราย) ซึ่งเสนอราคาอยู่ในช่วง 469.31-475.68 เหรียญสหรัฐต่อตัน เช่น บริษัท LG International. บริษัท Asia Golden Rice บริษัท Toepfer International Asia Pte. Ltd. บริษัท Louis Dreyfus Commodities Asia Pte (เสนอข้าวจำนวน 100,000 ตัน เสนอราคา 469.31 เหรียญสหรัฐต่อตัน และส่งมอบครั้งละ 25,000 ตัน) บริษัท Thai Hua Co.,Ltd (เสนอข้าวจำนวน 100,000 ตัน เสนอราคา 474.22 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และบริษัท SingSong (HK) Ltd. (เสนอข้าวไทยจำนวน 100,000 ตัน เสนอราคา 475.68 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ส่วนบริษัท Olam International และ Roan Agrifactor Corp ถูกตัดสิทธิ์จากการเสนอราคาประมูล เพราะคุณสมบัติไม่ตรง โดยการประมูลในครั้งนี้บริษัทผู้ส่งออกของไทยได้เสนอราคา 474 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ผู้ส่งออกของกัมพูชาเสนอราคา 469 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ การจัดซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ ที่เคยเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก จะช่วยพยุงราคาข้าวที่ลดลงในประเทศผู้ส่งออกข้าว เช่น เวียดนาม และไทย ที่สต็อกข้าวไว้เป็นจำนวนมาก

แม้จะมีการนำเข้าข้าวมากถึง 800,000 ตัน แต่ทาง NFA ไม่ได้ขัดขวางการซื้อข้าวเพิ่มเติมหลังจากนี้ เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศมักได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ระบุว่า ในปีนี้ฟิลิปปินส์ อาจนำเข้าข้าวมากถึง 1.4 ล้านตัน ขณะที่ผู้ค้าบางรายคาดว่าจะนำเข้าสูงกว่านั้น เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่รวมทั้งไต้ฝุ่นรุนแรง 2 ลูก ในปีก่อน สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่เพาะปลูก และสต็อกข้าวที่เริ่มพร่องลง ซึ่งจะทำให้ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2553 ที่ฟิลิปปินส์ซื้อข้าวสูงสุดถึง 2.45 ล้านตัน

เจ้าหน้าที่เกษตรอาวุโสกล่าวไว้ว่า ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์จะขยายตัวขึ้น 4% ต่อปี ในช่วง 3 ปีข้างหน้า แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6% เพื่อให้การเพาะปลูกข้าวเพียงพอสำหรับการพึ่งพาตัวเองได้ 100% เนื่องจากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น ซึ่งฟิลิปปินส์ มักเผชิญกับไต้ฝุ่นเฉลี่ย 20 ลูกต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

การผลิตข้าวของอินเดีย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2010 - 2011 จนถึงปี 2012 - 2013 เนื่องจากปริมาณฝนที่เพียงพอในช่วงฤดูมรสุม ราคารับซื้อ (MSP) จากรัฐบาลที่ปรับสูงขึ้น และความต้องการข้าวในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยการบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 7.83 ล้านตัน ปริมาณข้าวสำรองเพียงพอสำหรับการบริโภคภายใน 2.86 เดือนและสัดส่วนของสำรองข้าวต่อการบริโภคอยู่ที่ 0.24

โดยภาพรวมปี 2013 - 2014 พื้นที่เพาะปลูกข้าวบางส่วนได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลน ปริมาณฝนที่มากเกินไปในช่วงที่ข้าวกำลังออกรวงและในช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้มีปริมาณยอดรวมข้าวทั้งประเทศอยู่ที่ 126.38 ล้านตัน โดยจะใช้สำหรับการบริโภคภายในประเทศประมาณ 94 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 10 ล้านตัน

ด้านการส่งออก อินเดียส่งออกข้าว ในปีการตลาด 2012 - 2013 คิดเป็นปริมาณทั้งสิ้น 10.9 ล้านตัน เป็นผลมาจากความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น ในแถบเอเชียตะวันตกแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าลงอย่างมากในช่วงดังกล่าว แต่ในปีการตลาด 2013 - 2014 คาดว่าอินเดียจะสามารถส่งออกได้ประมาณ 10 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องมาจากผลผลิตข้าวโลกที่ปรับตัวดีขึ้น การลดโครงการรับจนาข้าวของประเทศไทยและค่าเงินรูปีที่เริ่มเสถียรภาพมากขึ้น โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปีการตลาด 2013 - 2014 (ตุลาคม - ธันวาคม 2013) อินเดียส่งออกข้าวไปแล้ว ปริมาณ 2.419 ล้านตัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีปริมาณ 2.752 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 13.77 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการส่งออกข้าวบาสมาดิของอินเดีย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 4 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013 - 2014 (1 เมษายน 2013 - 31 มีนาคม 2014) ซึ่งจะเป็ปริมาณการส่งออกข้าวบาสมาดิที่สูงที่สุดของอินเดีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากปีงบประมาณ 2012 -2013 ที่ส่งออกได้ในปริมาณ 3.5 ล้านตัน

อินเดียนับเป็นประเทศคู่แข่งในการส่งออกข้าวรายสำคัญของไทย เช่นเดียวกับ เวียดนาม และปากีสถาน ซึ่งหากเปรียบเทียบราคาส่งออกข้าว (FOB) ของไทยกับคู่แข่งทั้งสามแล้ว จะพบว่าราคาส่งออกข้าวของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งอย่างมาก โดยข้าว 100% ของไทย ยังคงมีราคาสูงกว่าคู่แข่งมาอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2014 ข้าวไทยมีราคา 460 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน ในขณะที่ข้าว 5% ของอินเดีย มีราคา 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน เวียดนาม 410 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน และปากีสถานมีราคาต่ำที่สุด คือ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน แม้ข้าวไทยจะมีคุณภาพดี แต่ความเสียเปรียบในด้านราคานี้ อาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกสินค้าข้าวของไทยไปยังตลาดโลกได้

ที่มา Oryza.com

จีน

สถาบันข้อมูลด้านการเกษตร (The Agricultural Information Institute of the Chinese Academy of Agricultural Sciences; CAAS) รายงานว่า ประเทศจีนตั้งเป้าที่จะเพิ่มผลผลิตพืชอาหารและการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลและการเกษตรสมัยใหม่ภายใน 10 ปีนี้

ทั้งนี้ แผนการด้านการเกษตรในช่วงปี 2014-2023 ได้ตั้งเป้าให้มีผลผลิตพืชอาหารที่สำคัญ 3 ชนิด คือ ข้าว ข้าวสาลี และข้าวโพด จะมีจำนวนรวมประมาณ 578 ล้านตัน ภายในปี 2023 ขณะที่คาดว่าจะมีความต้องการบริโภคประมาณ 596 ล้านตัน ซึ่งในส่วนของข้าวนั้นได้ตั้งเป้าให้ประเทศจีนสามารถพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศให้ได้ โดยในปี 2023 ได้ตั้งเป้าผลผลิตข้าวไว้ที่ 204 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 43%จากปัจจุบันที่มีผลผลิตประมาณปีละ 143 ล้านตัน โดยคาดว่าในปี 2023 จะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 203 ล้านตัน

สำหรับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหาร (China's national food security strategy) นั้น ประกอบด้วย การป้องกันพื้นที่เพาะปลูกไม่ให้ลดลงต่ำกว่า 750 ล้านไร่ (เส้นสีแดง) การปรับใช้วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีให้มากขึ้น และการเพิ่มเครื่องจักรกลด้านการเกษตร การขยายการอุดหนุนด้านการเกษตร และการส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างองค์กรธุรกิจใหม่

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประมาณการว่า ในปีการผลิต 2013/14 จีนจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 142.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคมีประมาณ 146 ล้านตัน และคาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 3.5 ล้านตัน

มีรายงานว่า ชาวจีนได้แสดงความกังวลต่อความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลพืชตัดต่อพันธุกรรม (Genetically Modified: GM) ในจีน หลังก่อนหน้านี้ทางการได้ประกาศการพบข้าวโพดและฝ้าย GM อย่างล่ำซ้ำ และทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยต่อหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบในมณฑลไห่หนานต่อกรณีดังกล่าว และได้มีการส่งจดหมาย

เปิดผนึกไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Food and Drug Administration) และกระทรวงเกษตรของจีน (Ministry of Agriculture) เพื่อสอบถามถึงความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพืช GM นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ข้อมูลว่า พบการปลูกข้าวโพดและฝ้าย GM ที่ผิดกฎหมายอย่างแพร่หลายในมณฑลหูหนาน, หูเป่ย์, เจียงสี และจีหลิน

อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรของมณฑลไห่หนาน (Hainan Provincial Department of Agriculture) ให้ข้อมูลว่า ตัวอย่างผิดกฎหมายที่ตรวจพบในฟาร์มได้ถูกทำลายและจะดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายรวมทั้งกระทรวงเกษตรของจีน ก็ได้ออกมาอ้างว่าจะไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก

ทั้งนี้ จีนได้มีการออกใบรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่พืช GM บางชนิด เช่น ฝ้าย, ข้าว, ข้าวโพด และมะละกอ แต่อนุญาตให้ปลูกในเชิงพาณิชย์ได้เฉพาะฝ้ายและมะละกอ ในส่วนของการนำเข้าพืช GM นั้น ปัจจุบันจีนอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะ ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, เรพซีด, ฝ้าย และหัวบีท

ที่มา Oryza.com และ China Daily

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (AT) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) ภายใต้ระบบ MMA ซึ่งเปิดรับข้อเสนอจนถึงวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐฯ และเวียดนามจำนวนรวม 19,521 ตัน แบ่งเป็นข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 6,188 ตัน ในราคา 878.95 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ก.ค. ศกนี้ และข้าวจากเวียดนามจำนวน 13,333 ตัน ในราคา 478.68 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 ก.ย. ศกนี้

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture: USDA) ประกาศรับรองว่าจะไม่มีการจำหน่ายและผลิตข้าวดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2549 USDA พบการปนเปื้อนข้าวดัดแปลงพันธุกรรม Liberty Link ในผลผลิตข้าวของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งออก เช่น ผู้นำเข้าบางรายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปสั่งห้ามนำเข้า ส่งผลให้ในปี 2554 มีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายรวมถึง 750 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 24,000 ล้านบาท) จากกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ USA Rice Federation เห็นว่าในอนาคตเราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมได้ ปัญหาการปนเปื้อน Liberty Link เป็นประสบการณ์ที่ผู้พัฒนาและผู้ผลิตจะต้องทำให้เกิดการยอมรับในผู้บริโภคและกฎระเบียบสากลก่อนที่จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการผลิต

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนเมษายน 2557 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2556/57 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 475.57 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 471.27 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2555/56 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น ประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ปากีสถาน อียิปต์ บราซิล และไทย ซึ่งคาดว่าในปี 2556/57 จะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2555/56 ที่ 20.2 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศจีน อินเดีย และสหรัฐฯ โดยประเทศจีนนั้น คาดว่าในปี 2556/57 จะมีผลผลิต 142.3 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่อินเดียคาดว่าในปี 2556/57 จะมีผลผลิต 105 ล้านตันข้าวสาร

ทางด้านกรบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2556/57 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 474.56 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่มีจำนวน 467.77 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2556/57 คาดว่าจะลดลงเหลือ 111.19 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 110.18 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทย

นั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2556/57 จะเพิ่มขึ้นเป็น 14.11 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 12.81 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2557 จะมีปริมาณ 40.93 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 38.73 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 3.2 ล้านตัน ลดลงจากปี 2556 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 3.4 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2.4 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2556 ในขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.65 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.25 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.0 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.25 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.1 และ 1.1 ล้านตัน ตามลำดับ

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2557 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออก 9.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ส่งออกได้ 6.72 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2557 จะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ลดลงจากปี 2556 ที่ส่งออกได้ 10.48 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2556 ที่ส่งออกได้ 6.7 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.9 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.25 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน

ที่มา *Food Business News* และ *USDA*

